
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  1  ประจำปี  ๒๕65 

วันจันทร์ที่  23  พฤษภาคม  ๒๕65  เวลา  09.๓๐   น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์

……………………….. 
 
ผู้มาประชุม 
1. นายโฆษิต    ธีรกุล   ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายนพดล  แก้วพูล   สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายจำลอง  ใจไหว   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายกานต ์  ฆารไสว   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายสุขุม  เบญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
9. ว่าที่ร้อยตรีธนัท แสงใส   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายณัฐณรงค์ สนศร ี   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายจีระพงษ์ ชิ้นฮะง้อ   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย  สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอภิชัย  น้ำจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายสมบัติ  หนูปัทยา  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นางสาวจำลอง ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายลิขิตร  จงสมชัย   สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง   เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายจารุวัฒน์   บุญเพ่ิม   นายกเทศมนตรี 
2. นายมานิต  ไชยศิวามงคล  รองนายกเทศมนตรี                       
3. ดร.ศิรินันท์  หล่อตระกูล  รองนายกเทศมนตรี 
4. นายนิติธรรม  รัตนานิคม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายวิวรรธน์   เชิญตระกูลปพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน์  รองนายกเทศมนตรี 
 

เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล 
๑. นายพงษ์ธร  โพธิแท่น   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๒. นางสาวจันทร์ตรี กอสัตย์   หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวปริยาภรณ์     ศิริพานิช   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
1. ดร.ศศิธร    ดีระดา   รองปลัดเทศบาล 
2. นายสนธยา    สีหานนท์  รก.ผอ.สำนักช่าง 
3. นางสังวาลย์   สีแพนบาล  ผอ.สำนักคลัง 
4. นายสมชาย    ไชยเดช   รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ 
5. นายวรวิทย์    ภูอวด   ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
6. จ.ส.อ.สมชาย   โสมนัสนานนท์  ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
7. นางสาวสุนิสา   บุญศิลป์   ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
8. นางอัญชนา    เตชะอำนวยวิทย์   ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
9. นายนิกร    แต้มแก้ว  หน.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
10. นายปวิช  ภูทองโปร่ง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
11. นางวัชรี    คำเดช   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
12. นายกิตติภพ   ถาวร   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  2 
13. นางศศิพรรณ   โพธิแท่น   ผอ.โรงเรียนเทศบาล  3 
14. นายมานิต    เหลื่อมกุมมาร  ผอ.โรงเรียนเทศบาล  4 
15. นางกิ่งเพชร   ธารพร   ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
16. นางวิภาวดี  ชุมกาแสง  รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 
17. นางวชิราภรณ์ อันเสน   รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
18. นางสาวชิดชนก ศรีเมืองคุณ  คร ู
19. นางสาวสุภาพร เพชรโคตร  คร ู
20. นางพิมชญา  วงศ์ษาพาน  คร ู
21. นายเกียรติศักดิ์ นันอำไพ   คร ู
22. นางสาวอัญชรีย์ ตรีกมล   คร ู
23. นางสาวสุจิตตรา   สีรักษ์    คร ู
24. นางสาวธมลวรรณ   ภูผาพลอย    คร ู

25. นายปริญญา   จันทร์เพ็ญ  คร ู

26. นางวรารัตน์   โยธะพันธ์  คร ู

27. ตัวแทนชุมชนทั้ง 36 ชุมชน 
เร่ิมประชุมเวลา  09.๓0  น. 

 

นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาล  บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอ
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเปิดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  ประจำปี  
2565  เพ่ือประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล    เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบ
องค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  
1  ประจำปี  2565 และจะดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทุก
ท่านทราบแล้ว ก่อนที่จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาลจะต้องคัดเลือกเลขานุการ
สภาท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากท่านรณยุทธ  หอมหวล  รองปลัดเทศบาลเมือง



                                                - 3 - 
 

กาฬสินธุ์  ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล  ได้รับคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งที่สูงขึ้น  ในตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ระดับ 9  ณ เทศบาลนครเจ้าพระยา
สุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นเหตุให้
ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลว่างลง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554  ข้อ 19 วรรคสอง  ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด  ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการ  พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุม 
คราวนั้น  โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาบังคับใช้โดยอนุโลม  
เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้ที่
จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ   

นายจีระพงษ์  ชิ้นฮะง้อ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และท่านสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายจีระพงษ์  ชิ้นฮะง้อ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอนายอภิวัฒน์  ปะกิทัง รองปลัดเทศบาล รักษา
ราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล    ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
ถ้าไม่มี  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบรับรองให้นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง เป็นเลขานุการ
สภาเทศบาลชั่วคราว  เมื่อได้เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว      
ขอเชิญท่านขึ้นปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวและขอเชิญท่านอ่าน
ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ประกาศสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เรื่อง  เรียก
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจำปี  2565  ตามมติที่ประชุม
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565    
เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2565  ที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  2565  ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2565 
เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25  
แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  14)       
พ.ศ. 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อ  22    
จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2   ประจำปี  2565   
ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2565  ถึงวันที่  30 พฤษภาคม 2565 ประกาศ   
ณ วันที่ 25 เดือน เมษายน  พ.ศ.2565  ลงชื่อ  นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวที่ได้อ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  และต่อไป
ผมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว 
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ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล    ต่อไป เป็นระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานจะแจ้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ต่อที่ประชุม  เรื่องที่ 1  ได้รับหนังสือจากนายกเทศมนตรี  ที่ กส ๕๒๐๐๑/สภ.ว
18 ลงวันที่ 19  พฤษภาคม  2565  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล   
เป็นผู้อภิปราย ชี้แจง  หรือแถลงแทนนายกเทศมนตรี ในสมัยประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่  2  ครั้งที่ 1  ประจำปี  ๒๕65  ในวันที่   23  พฤษภาคม  2565     
เรื่องที่  2  ได้แต่งตั้ งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารจากบัญชี
สอบแข่งขันของ กสถ. และรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและข้าราชการครู  
จำนวน 15 ราย ดังนี้  1.  ดร.ศศิธร  ดีระดา  พนักงานเทศบาล  ตำแหน่ง    
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  เทศบาลตำบลท่าขอนยาง  
อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)  เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  4  เมษายน  2565 2. นางอัญชนา เตชะอำนวยวิทย์  
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)  สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแฮด  อำเภอ
บ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนบริการ
สาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ระดับกลาง)  สังกัดสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  2  พฤษภาคม  2565  3.  นางสาวสมพาน  ศรีวรรณา  
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดเทศบาลตำบลไผ่  อำเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สังกัด 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565  
4.  นางสาวรัชนี  วิเศษประสิทธิ์  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
สังกัดเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงาน
ทั่วไปชำนาญการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 15 เมษายน 2565 5. นางวรารัตน์  โยธะพันธ์  ข้าราชการครู  อันดับ 
คศ.2 โรงเรียนออเงิน  สำนักงานเขตสายไหม มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
เทศบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.2  โรงเรียนเทศบาล 4 
เฉลิมพระเกียรติ  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  
พฤษภาคม 2565  6. นางสาวอัญชรีย์  ตรีกมล  ข้าราชการครู  อันดับ คศ.2 
โรงเรียนวัดโพธินิมิตร  สำนักงานเขตธนบุรี  มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
เทศบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.2  โรงเรียนเทศบาล 1 
กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  
๑  พฤษภาคม 2565  7. นางสาวชิดชนก  ศรีเมืองคุณ  ข้าราชการครู  อันดับ 
คศ.1 โรงเรียนบ้านคลองบัว  สำนักงานเขตบางเขน มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ครูเทศบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.1  โรงเรียน
เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้  
ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม 2565  8. นายเกียรติศักดิ์  นันอำไพ  ข้าราชการครู  
อันดับ คศ.1 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีนุสรณ์   สำนักงานเขตประเวศ มาบรรจุ
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แต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตำแหน่งครู  อันดับ  
คศ.1  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม 2565  9. นางสาวสุจิตตรา สีรักษ์  
ข้าราชการครู  อันดับ คศ.1 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา  สำนักงานเขตบางขุน
เทียน  มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตำแหน่ง
ครู  อันดับ คศ.1  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม 2565  10. นางสาวสุภาพร  เพชรโคตร  
ข้าราชการครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.1  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยา
สิทธิ์  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม 
2565  11.  นางพิมชญา  วงศ์ษาพาน  ข้าราชการครู อันดับ คศ.1 โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.1  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา  สำนัก
การศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  29 เมษายน  2565  
12.  นางสาวธมลวรรณ  ภูผาพลอย  ข้าราชการครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนวัดทุ่ง
ครุ  สำนักงานเขตทุ่งครุ  มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.2  โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  
สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑2  พฤษภาคม 
2565  13. นายปริญญา  จันทร์เพ็ญ  ข้าราชการครู อันดับ คศ.1 โรงเรียน
สุเหร่าลำแขก  สำนักงานเขตหนองจอก  มาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล  
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.1  โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระ
เกียรติ  สำนักการศึกษา  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ทั้งนี้   ตั้ งแต่วันที่   ๑2  
พฤษภาคม 2565 14. นางวัชรี คำเดช รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทศบาล 1  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์
พิทยาสิทธิ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 มีนาคม 2565  15. นายกิตติภพ  ถาวร       
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์  จังหวัดนครพนม        
มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา ตั้งแต่วันที่ 1 
มีนาคม 2565  ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
-  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  2565 
   เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2565 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2565  เมื่อวันที่  25  
กุมภาพันธ์ 2565 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลที่ทำ
หน้าที่ตรวจรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญท่านกฤษฎา  เวียงวะลัยครับ 

นายกฤษฎา  เวียงวะลัย   สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  กระผมนายกฤษฎา  เวียงวะลัย  ขอเสนอรายงานการตรวจรายงานการ
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ประชุม ดังนี้ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายกฤษฎา  เวียงวะลัย  ประธาน
กรรมการ  นายณัฐณรงค์  สนศรี  กรรมการ นายลิขิตร  จงสมชัย  กรรมการ   
นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย  กรรมการ  และนางสาวจำลอง  ภูเต้านาค  กรรมการ
และเลขานุการ  เพ่ือทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  2565  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2565       
ที่งานเลขานุการสภาเทศบาล  ได้จัดทำไว้อย่างละเอียดรอบคอบ  ผลการตรวจ
รายงานการประชุมปรากฏว่าเป็นข้อความที่ถูกต้อง  ไม่มีข้อความใดที่ต้องแก้ไข
เห็นควรนำเสนอสภาเทศบาลรับรองต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มี
ท่านสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ผมขอถามมติที่ประชุมว่า  ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
ประจำปี  2565  กรุณายกมือ (สมาชิกรับรองจำนวน  17 ท่าน)  17  เสียง  
สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  งดออกเสียง  1 เสียง  ถือว่าที่ประชุมรับรอง 

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  กระทู้ถามคณะผู้บริหาร 
- นายอาคม  สำราญเนตร 
- นายชญาดล  ฆารเจริญ 
- นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ 
- นายจำลอง  ใจไหว 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถามคณะผู้บริหาร กระทู้
ถามท่านแรก  ท่านอาคม  สำราญเนตร  เชิญครับ 

นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   เรื่อง การจัดทำโครงการรักษาความสะอาดของ
ชุมชน  กระผมจึงขอกระทู้ถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ดังนี้  1. การ
รักษาความสะอาดของชุมชน ได้ดำเนินการครบทุกชุมชน ครบทุกซอย ครบถนน
ทุกสายภายในชุมชนหรือไม่  และปัจจุบันมีพนักงานทำความสะอาดกี่คน  เพียงพอ
ต่อปริมาณพ้ืนที่ที่มีอยู่จริงในชุมชนหรือไม่ จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องความสะอาด
เรียบร้อยภายในตรอก ซอย ดังกล่าว ทางคณะผู้บริหาร  จะดำเนินการแก้ไข
อย่างไร 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอตอบกระทู้ถามของท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความสะอาดของชุมชน  เดิมได้ตั้ง
งบประมาณจ้างเหมาให้กับท่านประธานชุมชนในการกำกับควบคุมดูแลและทำ
ความสะอาดตามอำนาจหน้าที่และมีการตรวจรับโดยสำนักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ในช่วงที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชนว่าผู้ที่ได้รับจ้าง
เหมาทำความสะอาดดำเนินงานไม่เต็มที่   บางครั้งไม่ปฎิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่   
ตกลงไว้  ทำความสะอาดวันละ 2 ครั้ง จะมาปฎิบัติหน้าที่ใกล้ช่วงเวลาที่มีการ
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ตรวจรับ  ท่านประธานชุมชนบางคนก็มีส่วนได้เสียกับผู้ที่ได้รับการจ้างเหมา  ผมได้
รับทราบมาว่าเมื่อได้รับงบประมาณไม่เต็มที่ก็ปฎิบัติหน้าที่ไม่สม่ำเสมอ  ประธาน
ชุมชนบางคนก็รับทำเองจึงเกิดการตรวจรับเองประเมินเองและปฎิบัติหน้ าที่เอง  
ถ้าเกิดปัญหาลักษณะนี้สามารถนำมาให้เทศบาลทำเองได้หรือไม่และให้เจ้าที่จาก
สำนักสาธารณสุขฯ เข้าไปกำกับควบคุมและดำเนินการ  หลังจากที่ได้ประธาน
ชุมชนใหม่  และหลังจากที่ดำเนินการมาปรากฏว่ามีผลงานดีขึ้นมากกว่าเดิม  แต่
ทั้งนี้เนื่องจากว่าเกิดสภาวะของโรคโควิด 19  เจ้าหน้าที่ผู้จ้างเหมาบางคนก็ติดโค
วิด 19  ไม่สามารถมาปฎิบัติหน้าที่ได้ ถ้าติดโควิด 19 หรือเป็นผู้เสี่ยงสูงจะต้องกัก
ตัว จำนวน 10 วัน  เพราะฉะนั้นอาจจะมีพ่ีน้องประชาชนพบเห็นว่าในตรอก ซอย   
ไม่สะอาดบ้าง ส่วนรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้   ขออนุญาตให้ท่า น
ผู้อำนวยการสำนักสาธารสุขฯ เป็นผู้ตอบครับ       

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญผอ.ส่วนสมชาย  ไชยเดชครับ 
นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ    เรียนท่าน

ประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสมชาย  ไชยเดช  
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ  ขอตอบกระทู้
ถามของท่านอาคม  สำราญเนตร ดังนี้  ปัจจุบันก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการได้
เชิญผู้นำชุมชนทุกชุมชนมาชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฎิบัติต่างๆ ซึ่ง
เหมือนกับพนักงานทำความสะอาดของเทศบาลทุกประการ ปรากฎว่าเมื่อเปิดให้
สมัครมีผู้มาสมัครทำสัญญารับจ้างเหมากับเทศบาล จำนวน 18 คน 25 ชุมชน 
ประกอบด้วย 1.ชุมชนซอยน้ำทิพย์ 2.ชุมชนกุดยางสามัคคี 3.ชุมชนท่าสินค้า 4.
ชุมชนดอนสวรรค์และชุมชนหน้าโรงเลื่อย 5.ชุมชนวัดเหนือ ชุมชนโรงงิ้ว และ
ชุมชนคุ้มห้วย 6.ชุมชนวัดหอไตรฯและชุมชนทุ่งสระ 7. ชุมชนทุ่งศรีเมืองพัฒนา 8.
ชุมชนสงเปลือยนอกและชุมชนสงเปลือยกลาง 9.ชุมชนสงเปลือยใน 10. ชุมชนวัด
ป่าทุ่งศรีเมือง 11.ชุมชนดอนกลอย 12.ชุมชนสุขสบายใจ 13.ชุมชนวัดสว่างคงคา 
14.ชุมชนหัวโนนโก 15. ชุมชนทุ่งมนและชุมชนทุ่งศรีเมืองกลาง 16.ชุมชนเกษตร
สมบูรณ์และชุมชนหาดลำดวน 17.ชุมชนดงปอ 18.ชุมชนโพธิ์ไทรและชุมชนกุด
ยางสามัคคี  นอกเหนือจากนั้นทางเทศบาลจะจัดพนักงานทำความสะอาดของ
เทศบาลเข้าไปดูแลครอบคลุมครบทุกพ้ืนที่ในปี 2565 ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านอาคม  สำราญเนตร ครับ 
นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ขอบคุณสำหรับคำตอบของท่านนายกเทศมนตรีและท่านผอ.ส่วน
สมชาย  ไชยเดช  ก่อนอ่ืนผมขอเรียนท่านประธานสภาถึงเหตุผลที่ได้ตั้งกระทู้ถาม
เพราะบางชุมชน อาทิ ชุมชนดงปอและชุมชนอ่ืนๆแต่ผมมีข้อมูลไม่ชัดเจนแต่พอ
คาดเดาได้ว่ามีลักษณะคล้ายกัน  ปัจจุบันการทำความสะอาดภายในชุมชนมี
พนักงาน 1 คนต่อ 1 ภารกิจ คือ กำหนดเส้นทางหลักภายในชุมชนและระยะทาง
ที่เป็นเกณฑ์ของผู้ปฎิบัติงานทำความสะอาดเช้า - เย็น ถามว่าทำงานดีหรือไม่    
ผมตอบได้ว่าทำงานดีมาก ตรงเวลา สะอาด เรียบร้อย ปัญหาคือในซอย เช่น ซอย
หลักของชุมชนดงปอจะทำความสะอาดเฉพาะถนนเส้นหลัก อาทิ ซอยประชา
สามัคคี ซอยตาสังข์ ซอยประชาสัมพันธ์ และยังมีซอยอื่นที่เคยมีพนักงานเข้าไปทำ
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ความสะอาดเขาไม่ได้เข้าไปทำความสะอาด ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ดังกล่าวได้รับผลกระทบและทำให้มีข้อร้องเรียนจากประชาชน ควรจัดให้มีการตัด
หญ้า ทำความสะอาดทุกเดือน หรือ 2 เดือนทำความสะอาด 1 ครั้ง เป็นการเพ่ิม
พนักงานที่ผ่านมามีบางชุมชนที่มีการทำความสะอาดได้ดีมาก และมีหลายชุมชนที่
ไม่สามารถดำเนินการได้  จึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณาหาแนวทางในการ
ดำเนินการ  ขอบคุณครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านชญาดล  ฆารเจริญ  เชิญครับ 
นายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะ
ผู้บริหาร  ดังต่อไปนี้  1.  ผมอยากทราบว่าปัจจุบันนี้ครูสอนเด็กด้อยโอกาสในเขต
ชุมชนเมืองได้ลงพ้ืนที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครบทั้ง 38 ชุมชนหรือไม่  ไม่ทราบว่ามีเด็ก
ที่ ได้รับการดูแลกี่คน  ชายกี่คน หญิ งกี่คน  รวมถึงกลุ่มเสี่ยง ที่อยู่ ในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสนี้ด้วยที่ดูแลกี่คน  ทางสำนักการศึกษาได้ดำเนินการอย่างไรในการให้
บุคลากรลงพื้นที่เพ่ือปฏิบัติตาม 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  กระทู้ถามข้อนี้ผมขอ
อนุญาตให้ทางสำนักการศึกษาเป็นผู้ตอบครับ   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญผอ.ส่วนสุนิสา  บุญศิลป์ ครับ 
นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา  
ใคร่ขอตอบกระทู้ถามของท่านชญาดล  ฆารเจริญ  ปัจจุบันครูสอนเด็กด้อยโอกาส  
ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติการสอนเด็กด้อยโอกาสที่ชุมชนจารุพัฒนา โดยสอนความรู้พ้ืนฐาน
การปฎิบัติตัวในสังคม การเล่นดนตรีพ้ืนเมืองและการปลูกพืชสวนครัว  เด็กที่ดูแล
ไม่เป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  มีเด็กที่ได้รับการดูแล จำนวน 27 คน แยกเป็นชาย 18 
คน หญิง 9 คน อายุระหว่าง 2 – 16 ปี ครูสอนเด็กด้อยโอกาสจะบันทึกการ
ปฎิบัติงานพร้อมภาพถ่ายทุกวัน รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน และ
รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านชญาดล  ฆารเจริญ ครับ 
นายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายชญาดล  ฆารเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ในส่วนของโครงการครูสอนเด็กด้อยโอกาสในเขตชุมชนเมือง ผมได้
ติดตามและลงพ้ืนที่สอบถามมาโดยตลอดที่ได้ยกประเด็นดังกล่าวเข้ามาเป็นกระทู้
ถามเพราะคำว่าการศึกษามีความสำคัญด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการศึกษาใน
ระบบ  การศึกษานอกระบบฯ  โครงการของเด็กด้อยโอกาสในเขตชุมชนเมือง    
จัดอยู่ในการศึกษานอกระบบฯ  ต้องให้ความสำคัญและให้ความสนใจเป็นอย่าง
มาก เพราะฉะนั้นปัญหาของสังคมที่เห็นได้ชัดทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หวังจะช่วยลดปัญหาสังคมเหล่านี้ในเขตชุมชนเมืองทั่วประเทศ  จึงได้จัดสรร
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งบอุดหนุนมาเป็นค่าตอบแทนบุคลากร  ดังนั้น ขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และให้
ตรงกับงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะการลงพ้ืนที่   ต้องลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
สม่ำเสมอรวมถึงข้อมูลต้องชัดเจนถูกต้องเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้อง
กับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป  ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้
ความถูกใจกับความถูกต้องไปพร้อมกัน ขอฝากเรื่องดังกล่าวกับทางผู้บริหารสำนัก
การศึกษาด้วย  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  เชิญครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะ
ผู้บริหาร  ดังต่อไปนี้  1.  โรงเรียนเทศบาลจะเปิดเทอมอยู่แล้วแต่โรคระบาดโควิด-
19 ยังคงระบาดหนักอยู่เลย  ผมอยากทราบว่าทางผู้บริหารเทศบาลมีวิธีการ 
แนวทาง นโยบายอะไร อย่างไรหรือไม่  เพ่ือให้ทางโรงเรียนเทศบาลได้นำไปปฏิบัติ 
ดูแล รับมือป้องกันโรคระบาดโควิด-19ให้กับเด็กนักเรียน  2.  ตะแกรงเหล็กที่ใส่
วางตัดกับถนนประดิษฐ์หน้า บขส. ประมาณ 4 - 5 จุดนั้น  มีปัญหา มานานแล้ว
เพราะมันไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักรถบรรทุกท่ีบรรทุกหนักๆได้มันถึงได้พังทรุดมา
ตลอดต้อง   ซ่อมแล้วซ่อมอีกแก้แล้วแก้อีกวันก่อนก็เพ่ิงซ่อมเสร็จไม่นานก็คงพังคง
ทรุดอีก  ผมอยากที่จะทราบเหตุผลว่าเพราะอะไร ถึงไม่ใส่ท่อไปเลยจะได้ไม่มี
ปัญหาอีก  3.  ไฟจราจรไฟแดงไฟเขียวที่ติดตั้งอยู่สามแยกอภัยทุ่งศรีเมืองเป็นของ
หน่วยงานใด  ผมเห็นติดตั้งแล้วเสร็จมาเป็นปีแต่ก็ไม่เห็นเปิดใช้เลยเห็นเปิดใช้แต่ไฟ
กระพริบเป็นเพราะอะไรถึงไม่เปิดใช้ทั้งระบบ  ทั้งๆที่ก็มีไฟแดง ไฟเขียวอยู่แล้ว 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  สำหรับกระทู้ข้อที่ 1 เป็น
เรื่องเก่ียวกับการศึกษาขอให้ทางสำนักการศึกษาเป็นผู้ตอบ  ข้อที่ 2 , 3  เกี่ยวข้อง
กับสำนักช่างขอให้ทางผอ.สำนักช่างเป็นผู้ตอบ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญผอ.ส่วนสุนิสา  บุญศิลป์ ครับ 
นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา  
ใคร่ขอตอบกระทู้ถามของท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  ข้อที่ 1  การดำเนินการของ
สำนักการศึกษาอ้างตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 
0816.3/ว 1311 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การเตรียมความพร้อมใน
การเปิดสถานศึกษาระดับพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยใช้มาตรการเปิดเรียน On-Site 
ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่
1/2565  ข้อ 1. ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกันด้วย 3T1V สถานศึกษาต้อง
ประเมินตนเอง ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็น
ประจำ ตรวจคัดกรองเฝ้าระวังอย่างเหมาะสม ครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน 
อายุ 5 - 18 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์  ข้อที่ 2. มาตรการสร้างความปลอดภัย 
ป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม) 6 มาตรการหลัก     
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เว้นระยะ สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดแออัด ทำความสะอาด 6 
มาตรการเสริม ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-
ออก สำรวจตรวจสอบ กักกันตนเอง 7 เข้ม 1.ประเมิน Thai Stop Covid Plus 
และรายงานผลผ่าน  MOE COVID 2.ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble)           
3.จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ 4.อนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน 5.แผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม รวมถึงการ
เตรียมพร้อม School Isolation 6.ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้
ปลอดภัยเน้นมาตรการปลอดภัยรถโรงเรียน 7.School Pass สำหรับนักเรียน ครู 
และบุคลากรในสถานศึกษา  ข้อที่ 3 จัดทำแผนเผชิญเหตุรายสถานศึกษา กรณีผู้มี
ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงสูง และผู้ติดเชื้อ  ทั้งนี้นโยบายของผู้บริหารจัดให้มีการ
เรียนการสอนเป็นรายห้องอยู่ ในกลุ่มจำกัด มีการรับประทานอาหารในห้อง 
หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลุ่มใหญ่  เมื่อมีการตรวจพบเจอโรคจะมีการตรวจสอบ
และกักตัวในสถานที่ปลอดภัย  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญผอ.ส่วนสนธยา  สีหานนท์ ครับ 
นายสนธยา  สีหานนท์  ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รก.ผอ.สำนักช่าง   เรียนท่านประธานสภาและท่าน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสนธยา  สีหานนท์  ผู้อำนวยการส่วนการ
โยธา รก.ผอ.ผู้อำนวยการสำนักช่าง  ใคร่ขอตอบกระทู้ถามของท่านสิทธิภรณ์      
ตุงคะเตชะ  ข้อ 2. ตะแกรงเหล็กฝาบ่อพักที่วางตัดกับถนนประดิษฐ์ หน้า บขส.
กาฬสินธุ์ ทำการก่อสร้างปี พ.ศ. 2560 ตามโครงการป้องกันน้ำท่วมในเขต
เศรษฐกิจ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  คู่สัญญา ระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์  กับ           
ห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงตาก่อสร้าง จุดประสงค์การออกแบบเพ่ือรับน้ำจากผิวจราจร 
ซึ่งบริเวณจุดนี้เป็นที่ลุ่มต่ำ ถนนโดยรอบมีความลาดชันสูงเมื่อฝนตกจะเกิดปัญหา
น้ำท่วมขังที่ผิวถนน ต่อมาปี พ.ศ. 2564 ได้ทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีต จึงจำเป็นต้องยกฝาตะแกรงเหล็กด้วย  ซึ่งการชำรุดของฝาบ่อพักเหล็ ก 
อยู่ในระหว่างประกันผลงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการ
แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมแล้ว พร้อมกำชับให้ผู้ควบคุมงานติดตามการ
ซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม  ข้อ 3. 
ไฟจราจรไฟแดงไฟเขียวที่ติดตั้งอยู่สามแยกอภัยทุ่งศรีเมือง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
ได้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรและทางเท้าพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ก.   
2-0006 ถนนทุ่งศรีเมือง ประกอบด้วย งานก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก 
คอนกรีต งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ และติดตั้งไฟสัญญาณจราจร เมื่อก่อสร้าง
ระบบไฟสัญญาณจราจรแล้วเสร็จและทดลองใช้งานก็เกิดปัญหาการขัดแย้งจาก
การจราจร และได้รับคำแนะนำจากเจ้าพนักงานจราจร ให้เปิดแบบไฟเหลือง
กระพริบ จึงได้ปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานจราจร อย่างไรก็ตาม
ไฟสัญญาณจราจรเนื่องจากระบบอุปกรณ์ของไฟสัญญาณจราจรเป็นแบบมาตรฐาน
และสามารถนำไปใช้ทดแทนหรือเป็นเครื่องสำรองในจุดอ่ืนที่มีการติดตั้ ง
ไฟสัญญาณจราจรได้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ครับ 
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นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  กราบขอบคุณท่านผอ.ที่ได้ตอบกระทู้ถาม  กระทู้ถามข้อ 2.  ผมได้
ลงพ้ืนที่เมื่อก่อนฝนตกหนักสาเหตุเกิดจากการวางท่อระบายน้ำของช่างผู้ รับเหมา
ไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าวางท่อไม่ได้ดูบริเวณนั้นต่ำหรือสูง เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำ
บริเวณนั้นจะท่วม  เรื่องนี้มีปัญหามานานผมอยากให้แก้ไขโดยสร้างตะแกรงข้าง
ทางได้หรือไม่เหมือนถนนทั่วๆไป แต่ปัญหาตะแกรงไม่สามารถรับน้ำหนักรถได้    
ที่ผ่านมาผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาหลายสมัย  ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
และได้เห็นท่อมีการอุดตันผมเห็นใจเทศบาลเพราะแก้ปัญหาเกี่ยวกับถนนเป็นเรื่อง
ที่แก้ไขง่าย  แต่แก้ไขท่อระบายน้ำตันผมว่าเหมือนที่ท่านนายกเทศมนตรีเคยพูดไว้
แก้ไขยาก หมายความว่าตันเหมือนดินแข็งเหมือนปูนซีเมนต์จะเอารถหรือน้ำไปดัน
ก็ไม่ออก เมื่อท่อระบายน้ำตันและน้ำไหลลงมามีจำนวนมากจึงเกิดการท่วมล้น
ขึ้นมา  แต่ยังดีคือยังสามารถระบายน้ำออกได้จนทำให้พ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน 
แต่ปัญหาที่อยากให้แก้ไขคือการวางท่อระบายน้ำแล้วทำตะแกรงเหล็กไว้ข้างถนน  
ปัญหาคือตะแกรงเหล็กที่มีปัญหามาตลอดท่านประธานสภาคงทราบมีสมาชิกสภา
เทศบาลนำมาอภิปรายในสภาตลอด  ส่วนเรื่องไฟจราจรผมเห็นมาหลายปีแล้วจึง
นำมาสอบถามแต่ไม่เป็นไรครับ  พอทราบว่าไฟจราจรคิดว่าไม่สามารถใช้ได้ใน  
สามแยกบริเวณนั้น ผมว่านำออกไปจะเป็นการดีและใช้ไฟกระพริบเหมือนชุมชน
ทั่วไป  เพราะว่าไฟจราจรแต่ละจุดต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก  ขอบคุณครับ     

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นกระทู้ถามของท่านจำลอง  ใจไหว  เชิญครับ 
นายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
เขต 1 ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะผู้บริหาร  
ดังต่อไปนี้  1.  สภาพปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  อยากทราบข้อมูลการรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่  หายเท่าไหร่  ผู้ติด
เชื้อรุนแรงมีมากน้อยเท่าไหร่  เทศบาลของเรามีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรและ
ช่วยเหลืออย่างไร  2.  เรื่องก่ิงไม้ ใบไม้ที่ชาวบ้านนำมากองทิ้งไว้ข้างถนน ฟุตบาท 
บางครั้งก็เกือบ 10 วัน  ไม่มีการจัดเก็บจนกิ่งไม้ ใบไม้แห้ง  อยากทราบว่าเป็น
เพราะเหตุใด  เทศบาลมีรถขนก่ิงไม้ ใบไม้ไม่เพียงพอหรือไม่ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขออนุญาตให้ทาง
ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฯเป็นผู้ตอบครับ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล   เชิญผอ.ส่วนสมชาย  ไชยเดชครับ 
นายสมชาย  ไชยเดช  ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ   เรียนท่าน

ประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายสมชาย  ไชยเดช  
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ รก.ผอ.สำนักสาธารณสุขฯ  ขอตอบกระทู้
ถาม ข้อ 1. สรุปยอดผู้ป่วยโควิด – 19 สะสมทั้งหมดในเขตพ้ืนที่เทศบาลฯจาก
การระบาดระลอก 4 นี้คือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงปัจจุบัน  ผลบวก
จำนวนทั้งสิ้น 5 ,352 ราย ปัจจุบันเข้ารักษาโรงพยาบาลสนาม HI,SI  จำนวน
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ทั้งสิ้น 1 ,131 ราย รักษาหาย 4 ,116 ราย เสียชีวิต 1 ราย เนื่องจากโรค        
โควิด – 19 เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นทั่วโลก สำหรับประเทศไทยก็พบการติดเชื้อ
จำนวนมาก ดังนั้น มาตรการแก้ไขปัญหาโรคโควิด – 19 และแนวทางการ
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อของรัฐบาล โดย ศบค. (ศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด – 19) จะเป็นคนกำหนดมาตรการ และแนวทางการดำเนินการ
ต่างๆให้ทุกจังหวัดดำเนินการ โดยมีคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของแต่ละ
จังหวัดเป็นผู้นำนโยบายมามอบหมายให้แต่ละท้องถิ่นดำเนินการ ดังนั้น มาตรการ
ต่างๆที่เทศบาลฯ จะดำเนินการในการควบคุมป้องกันโรคโควิด – 19 ในเขต
เทศบาลฯ จึงต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด  
ข้อ 2. เทศบาลฯ มีรถเก็บขนกิ่งไม้ 2 คัน มีพนักงานประจำรถ 6 คน รับผิดชอบ
การเก็บขนกิ่งไม้ภายในเทศบาลฯ ทั้ง 16.96 ตร.กม. การเก็บขนกิ่งไม้บางครั้งอาจ
มีความล่าช้า เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งมีพนักงานของสำนัก
สาธารณสุขฯ ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้ต้องบริหารจัดการคนเข้าทำงานแทนในส่วน
ที่สำคัญ อีกทั้งบางจุดยังไม่มาชำระค่าธรรมเนียมในการเก็บขนกิ่งไม้ จึงส่งผลให้
เกิดความล่าช้าในการเก็บขนกิ่งไม้ได้  ซึ่งปัจจุบันเราพยายามแก้ไขปัญหาโดยให้
พนักงานเก็บขนกิ่งไม้ปฎิบัติงาน 3 รอบ คือ รอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. – 
08.00 น.  รอบที่สอง  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น.  รอบที่ 3 ปฎิบัติงาน
ช่วงบ่าย คาดว่าสถานการณ์เก็บขนกิ่งไม้เป็นไปในทางที่ดีข้ึน  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านจำลอง  ใจไหว ครับ 
นายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   
เขต 1  สำหรับในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.ส่วนสมชาย  ไชยเดช ที่ได้
ตอบให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของการติดเชื้อโควิด – 19 พ่ีน้องประชาชน
จะได้รับทราบ ข้อ 2. เรื่องกิ่งไม้ ใบไม้ บางครั้งถนนบางสายจะมีกิ่งไม้ ใบไม้      
เนื่องจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีรถเก็บขนกิ่งไม้ จำนวน 2 คัน ผมคิดว่าไม่
เพียงพอต่อการดำเนินการครับ อาทิ ชุมชนในซอยกิ่งไม้ ใบไม้แห้งจนติดถนนหน้า
ชุมชนโรงซ่อม รพช. ยังมีกิ่งไม้ข้างทาง ข้างฟุตบาท ฝากไปยังคณะผู้บริหารถ้ามี
โอกาสสามารถจัดซื้อเพ่ิมได้ผมยินดีสนับสนุน  ขอบคุณครับ  

   

ระเบียบวาระที่  4  เร่ือง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น

ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  ที่เสนอใหม่ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง ทีเ่สนอใหม ่  

(5.1) การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เนื่องจากท่านรณยุทธ  หอมหวล  รองปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์       

ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล  ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  
ในตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ระดับ 9  ณ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  อำเภอศรี
ราชา  จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565  เป็นเหตุให้ตำแหน่งเลขานุการ
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สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ว่างลง  จึงต้องเลือกเลขานุการสภาเทศบาลแทน
ตำแหน่งที่ว่าง  ขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวชี้แจงข้อกฎหมาย
ในการเลือกครับ 

นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ข้อ 13  วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  ข้อ 15  ในกรณีประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น  ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง  ข้อ 15 (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น
ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภา
ท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง  ข้อ 18  ให้สภาท้องถิ่นเลือก
พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  วิธีการเลือกเลขานุการสภา
ท้องถิ่นให้นำความในข้อ 8 มาบังคับใช้โดยอนุโลม  โดยวิธีการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่นซึ่งจะนำมาใช้ในการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นด้วยนั้น  ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น   การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว  ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่ง
ชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือก
ใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายัง
มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  และ
ระเบียบข้อ  14  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่ง
ละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา
เทศบาล  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเสนอ 

นายจีระพงษ์  ชิ้นฮะง้อ สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผมนายจีระพงษ์  ชิ้นฮะง้อ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอ
นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่         
ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ  ถือว่าที่ประชุมให้การรับรอง  
(สมาชิกรับรองจำนวน 17 ท่าน) 17 เสียง  ไม่รับรอง - ไม่มี - งดออกเสียง 1 
เสียง  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง  รองปลัดเทศบาล รักษา
ราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
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ซึ่งตามข้อบังคับการประชุม  ข้อ 13 วรรคสอง  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือก
เลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง  
ต่อไปขอเรียนเชิญท่านอภิวัฒน์  ปะกิทัง  เลขานุการสภาเทศบาลที่ได้รับแต่งตั้ง  
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาเทศบาลต่อไป 

  

 (5.2)  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
การศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม่  (5.2)  เรื่องญัตติ
การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการการศึกษาของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอญัตติการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  
หลักการ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการการศึกษาของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 1 คน  เหตุผล  ด้วย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์       
จะดำเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์            
แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เพ่ือทำหน้าที่พิจารณาให้
ความเห็นชอบ และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาให้เป็นตามแนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะเริ่มดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนของทุกปี และใช้แผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) นี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นต้นไป  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1316 ลงวันที่ 4 
มีนาคม 2559  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบเป็นกรรมการ เพ่ือให้
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามแนวทางหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ขอเชิญครับ เชิญท่านธนัท 
แสงใส ครับ 

ว่าที่ร้อยตรีธนัท  แสงใส  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมว่าที่ร้อยตรีธนัท  แสงใส  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบ
วาระที่ (5.2)  เรื่องญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
การศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   ผมขอเสนอนายสุนทร  บูชาทิพย์  เป็น
กรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง  ผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืน
อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกเสนอ  ผมขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีว่า    
ท่านสุนทร  บูชาทิพย์ ให้ความยินยอมเป็นกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์หรือไม่ครับ 
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นางสาวสุนิสา  บุญศิลป์  ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  ยินยอมค่ะ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกเสนอท่านอ่ืนอีก  ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  

นายสุนทร  บูชาทิพย์  ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตท่านประธานครับ   
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  การเสนอบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาเป็นคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จากที่
ผมได้ศึกษาแบบประวัติท่านสุนทร  บูชาทิพย์  ผมเคยร่วมงานกับท่านมาตลอด
ตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์  ท่านเป็น
วิทยากรลูกเสือและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์  เป็นบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต  มีฉันทะต่อหน้าที่  ผมขอชื่นชมสำนักการศึกษาที่ได้ติดต่อ
ประสานงานท่านและท่านก็ยินดีมาช่วยงานเรา  ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เทศบาลจะได้
บุคลากรที่มีคุณภาพ  หากมีโอกาสก็อยากให้สรรหาแบบนี้ ผมยินดีให้การสนับสนุน
ท่านสุนทร  บูชาทิพย์  เพราะท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเต็มใจมา
ช่วยงานเทศบาลของเรา  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณท่านนพดล แก้วพูล ที่ให้ข้อมูลประวัติท่านสุนทร บูชาทิพย์ครับ 
 

 (5.3)  ญัตติให้ความเห็นว่า หากจะขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน         
ส าธ ารณ ส ม บั ติ ข อ งแ ผ่ น ดิ น  เพื่ อ ใช้ ป ระ โย ช น์ ใน ราช ก าร            
(ที่ดินสาธารณประโยชน์กุดยาง) จะขัดข้องหรือได้รับความเดือดร้อน
หรือไม่ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม่  (5.3)  เรื่องญัตติ
ให้ความเห็นว่า หากจะขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ  (ท่ีดินสาธารณประโยชน์กุดยาง)  จะขัดข้องหรือได้รับ
ความเดือดร้อนหรือไม ่ ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขอเสนอญัตติให้ความเห็น
ว่าหากจะขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพ่ือใช้ประโยชน์
ในราชการ (ที่ดินสาธารณประโยชน์กุดยาง) จะขัดข้องหรือได้รับความเดือดร้อน
หรือไม่  หลักการ  ให้ความเห็นว่า หากจะขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ (ที่ดินสาธารณประโยชน์กุดยาง)        
เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51 - 80  คน     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 จะขัดข้องหรือได้รับความเดือดร้อน
หรือไม่  เหตุผล  สืบเนื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
มีมติให้ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์กุดยาง ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน  ตามเอกสาร นสล. เลขท่ี 2448/2510 จำนวน 18 ไร่ 2 งาน 77 
ตารางวา ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือให้เทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ใช้ประโยชน์ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51 - 
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80 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 1 ซึ่งปัจจุบันที่ดินดังกล่าวเป็น
ที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินที่สงวนไว้ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน ยังมิได้ขอถอน
สภาพที่ดินให้เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ใช้ประโยชน์ในราชการ  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรการเกี่ยวกับการอนุมัติให้ส่วนราชการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ จึงขอ
เสนอญัตติให้ความเห็นว่า หากจะขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ (ที่ดินสาธารณประโยชน์กุดยาง) ก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 51-80 คน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ 1 ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ
ทบทวน  พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563 หน้า 2 จะขัดข้องหรือ
ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ อย่างไร  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นต่อไป  ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระที่  
(5.3)  เรื่องญัตติให้ความเห็นว่า หากจะขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ  (ที่ดินสาธารณประโยชน์กุดยาง)  
จะขัดข้องหรือได้รับความเดือดร้อนหรือไม่  ผมเข้าใจว่าเป็นญัตติเกี่ยวเนื่องจาก
การประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 ตุลาคม 
2564  ซ่ึงเป็นญัตติขออนุญาตกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลโดยสำนัก
การศึกษาและญัตติก็ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกเป็นส่วนใหญ่และญัตตินี้ก็ได้
เสนอเป็นโครงการเพ่ือบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2565 ในโครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมระบบสาธารณูปโภคศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  งบประมาณ 
5 ,190 ,000 บาท เฉพาะของกุดยางสามัคคีและได้มีการก่อสร้างโรงเรียน        
ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ด้วยแต่สำหรับกุดยางสามัคคีตอนนั้นผมได้ตั้งข้อสังเกต
เพราะเป็นช่วงวิกฤติของโรคระบาดอย่างหนักและเป็นช่วงที่ปีนั้นเทศบาลเราเก็บ
ภาษีไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้และตั้งเทศบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ลดลงประมาณ 50 ล้านบาท  ผมไม่ได้คัดค้านแต่ช่วงนั้นอยู่ในช่วงวิกฤติจึง
อยากให้ชะลอก่อนแต่ท่านนายกฯก็บอกว่ารอไม่ได้พวกผมก็ไม่ได้ว่าอะไร  เราไม่ได้
อยากให้ก่อสร้างแต่ที่มาอยากให้กู้ เงินเพราะกลัวเราจะจัดเก็บภาษีไม่ได้ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้กลัวจะเป็นปัญหาในการบริหารและจัดสรรงบประมาณ  เรื่องนี้
เกี่ยวเนื่องมาจากการที่เราจะสร้างอะไรในความคิดของผม เช่น เราจะสร้างบ้านก็
ต้องมีที่ก่อนถึงไปหาทุนมาก่อสร้าง  แต่จากที่ผมดูเราไปกู้เงินก่อนแล้วค่อยมาขอที่
ทีหลังซึ่งผมคิดว่าประชาชนแถวนั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบเขาไม่ขัดข้อง
เพราะเป็นสิ่งที่ดี  แต่ในความคิดของผมทำไมเราไม่ขอก่อนแล้วค่อยไปกู้ เงินผมขอ
ตั้งเป็นข้อสังเกตุ  เหมือนลูกเขยกับพ่อตาแม่ยายเมื่อท่านให้ที่ไปลงทุนประกอบ
กิจการเมื่อมีลูกค้าไปใช้บริการพ่อตาแม่ยายเขาก็ชื่นชมว่าทำได้มาตรฐานและมีคน
มาใช้บริการมากเมื่อนานหลายปีกิจการเติบโตขึ้นสถานประกอบการคับแคบทาง
ลูกเขยจึงอยากขยายกิจการและก่อนจะขยายลูกเขยก็ไปขอกู้เงินไว้ก่อนแล้วโดยที่
ยังไม่พูดกับพ่อตาแม่ยายว่าที่ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันส่วนที่เหลือที่คนอ่ืนๆใช้อยู่จะว่า
อย่างไร 
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นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตท่านนพดลครับ  ขอให้ท่านพูดอยู่ในประเด็นด้วยครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตพูดให้จบประเด็นครับ  พ่อตาแม่ยายก็บอกให้ทำไปแต่

ลูกเขยก็ไปกู้เงินไว้แล้ว  ผมพูดยกตัวอย่างให้ฟัง   ประชาชนแถวนั้นที่ท่านนายกได้
ไปประชุมประชาคมผมไม่ทราบว่าท่านนายกฯได้เรียนให้พ่ีน้องประชาชนทราบ
หรือไม่ว่าเราได้กู้เงินไว้แล้ว  ในญัตตินี้ผมยินดีและอยากให้มีการพัฒนาเพ่ิมเติม
เรื่องการศึกษาเพราะตอนนี้มีปัญหาเด็กไม่ค่อยได้เรียนปีที่แล้วเรียนไม่ถึง 80 % 
เรียนที่บ้านเป็นส่วนใหญ่  ผมยินดีแต่ขอตั้งข้อสังเกตุไว้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์   เรื่องการเพิกถอนที่ดิน    
สาธารณสมบัติกุดยางสามัคคี  ถ้าท่านบอกว่าทำไมไม่ขอที่ดินก่อนถึงกู้เงิน  ผมขอ
ตอบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สร้างบนที่สาธารณะกุดยาง
สามัคคีใช้งบประมาณของเทศบาลต่อเติมอาคาร  เวที ฯลฯ ทำมาท้ังหมดเราไม่เคย
ถอนสภาพการเป็นที่สาธารณะและเอาเงินงบประมาณลงไปพัฒนาแต่การกู้เงินเรา
กู้มาก่อสร้างเหมือนที่เราเคยสร้างแต่คณะกรรมการกองทุน กสท. ชุดปัจจุบันท่าน
อยากให้แนบญัตติการขอเพิกถอนสถานที่นี้เข้าไป  เรากู้มาหลายที่งบประมาณที่
เราได้มาพัฒนารวมแล้วประมาณ 10 กว่าล้านบาท  แต่เราขอจากสภาเทศบาล
และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเขาก็ให้มา  แต่คณะกรรมการ
กองทุน กสท. ชุดปัจจุบันเขาขอเอกสารเพ่ิมเติมถ้าเราไม่กู้ก่อนเราก็ส่งไป  เขายัง
ไม่ได้ถามเลยแล้วเราจะถอนสภาพพ้ืนที่ก่อนก็คงไม่ใช่  เราทำเพ่ือความสมบูรณ์การ
ขอถอนที่สาธารณะเป็นการขอถอนเต็มแปลง  ไม่ได้ขอถอนเฉพาะส่วนของโรงเรียน  
สาเหตุเนื่องจากกุดยางสามัคคีเป็นหนองน้ำสาธารณะออกตาม นสร. ประชาชนใช้
ในการอุปโภค บริโภคและการประมงร่วมกัน  แต่เมื่อหนองน้ำสาธารณะหมด
สภาพการเป็นที่สาธารณะเพราะประชาชนไม่ได้ใช้ร่วมกัน  เมื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นเห็นว่าที่สาธารณะแห่งนั้นประชาชนเลิกใช้ร่วมกัน
แล้วสามารถขอถอนสภาพการเป็นที่สาธารณะเอามาเป็นที่ของทางราชการใช้
ประโยชน์ได้  เพื่อให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่ด้านหน้าซึ่งเป็นสนามกีฬาและด้านหลังซึ่ง
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  ถนนรอบกุดยางสามัคคีก็ไม่ได้ปรากฏเป็นที่สาธารณะ
ในแผนที่ของสำนักงานที่ดินเพราะเป็นหนองน้ำสาธารณะหากท่านดูเอกสารที่แนบ
เป็นหนองน้ำไม่ได้เป็นถนนเพราะฉะนั้นการที่เทศบาลโดยผู้บริหารชุดนี้ขออนุญาต
ขอความเห็นชอบทั้งแปลงเพ่ือปรับปรุงให้ถูกต้องเพ่ิมเติมและเพ่ือลูกหลานใน
อนาคตจะขีดเส้นเป็นถนนสาธารณะ  จัดสวนสาธารณะ  สนามกีฬา ฯลฯ ซึ่งคิดว่า
คงจะได้ประโยชน์จากการเพิกถอนสวนสาธารณะ  พ่ีน้องประชาชนสามารถ
อนุรักษ์หนองน้ำแห่งนี้ได้เพราะเทศบาลก็ได้ลงพ้ืนที่ประชาคมและยืนยันกับพ่ีน้อง
ประชาชนแถวนั้นว่าคงจะยังสภาพให้ประชาชนใช้ร่วมกันเหมือนเดิมเพียงแต่    
เพิกถอนเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายหรือไม่ เชิญท่านจำลอง ภูเต้านาคครับ 
นางสาวจำลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ดิฉันนางสาวจำลอง  ภูเต้านาค  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบ
วาระที่  (5.3)  เรื่องญัตติให้ความเห็นว่า หากจะขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน    
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สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ  (ที่ดินสาธารณประโยชน์
กุดยาง)  จะขัดข้องหรือได้รับความเดือดร้อนหรือไม่  โดยส่วนตัวดิฉันเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขต 3  ดีใจแทนสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 และพ่ีน้อง
ประชาชนที่อยู่ในเขต 1  เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวตั้งแต่ดิฉันเกิดมา 50 กว่าปี  เป็น
พ้ืนที่สวยงามเหมาะสำหรับการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จากที่เรา
ทราบอยู่แล้วว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดยางผู้ปกครองให้ความไว้วางใจกับเราโดยการ
ส่งลูกหลานมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดยางของเราเป็นจำนวนมากทำให้พ้ืนที่
ดังกล่าวหรือโรงเรียน ห้องเรียนที่จะรองรับนักเรียนแออัด  ดิฉันไปพบว่าห้องหนึ่ง
นักเรียนนอนชิดกันมากเห็นใจและขออนุญาตเอ่ยนามท่านนพดลก็ได้บอกแล้วว่า
เราขอกู้ไปแล้ว  ในเรื่องการก่อสร้างและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือความสมบูรณ์แบบอย่างที่
ท่านนายกฯได้กล่าวว่าในการขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจำเป็นที่จะต้องทำ
เอกสารแนบเพ่ือผ่านสภา  หากถามว่าสภาของเราขัดข้องหรือไม่  ขอตอบเลยว่าไม่
ขัดข้องเพราะว่าผ่านการประชาคมจากพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงแล้ว
ท่านให้ความเห็นชอบให้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดังกล่าวได้เต็มที่  2.  ในเมื่อพ้ืนที่
เป็นของเราเราก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่   พ่ีน้องประชาชนสามารถใช้ร่วมกับเรา
ได้อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุด  ดิฉันขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร ตลอดจนสำนัก
การศึกษาที่เล็งเห็นความสำคัญในพื้นที่ตรงนี้เป็นมุมมองที่กว้างไกลที่สุดที่จะพัฒนา
ในเรื่องการศึกษาต่อไป  ดิฉันเองในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลขอสนับสนุนและไม่
ขัดข้องในญัตตินี้  ขอบคุณค่ะ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ความจริงแล้วผม
เพ่ิงทราบวันนี้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน  เห็นเทศบาลไปสร้าง
ศูนย์ เด็กเล็กไว้ผมจึงคิดว่าคงไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ เราไปขอรับการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนจากสำนักงบประมาณรายละเอียดอาจจะเพ่ิมขึ้น เพราะตามที่
นายกฯบอกว่าเราของบประมาณจากกรมส่งเสริมและกระทรวงมหาดไทยไม่มี
ปัญหาอะไรสามารถสร้างได้เลย  แต่เมื่อเราขอกู้เงินตรงนี้ก็ต้องมีรายละเอียด
ประกอบเพ่ิมเติม  ความจริงผมไม่ขัดข้องเพียงแค่สงสัยว่าเราเคยทำมาแล้วทำไม
ต้องไปขอถอนสภาพอีกเพราะพ่ีน้องประชาชนบางคนเขาก็ไม่เข้าใจ  ผมยินดี
สนับสนุน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านอาคม  สำราญเนตรครับ 
นายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายอาคม  สำราญเนตร  รองประธานสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระที่  (5.3)  เรื่องญัตติให้ความเห็นว่า หากจะขอใช้
และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ  
(ที่ดินสาธารณประโยชน์กุดยาง)  จะขัดข้องหรือได้รับความเดือดร้อนหรือไม่      
แต่ก่อนผมก็ไม่เข้าใจแต่ดงปอเคยทำมาก่อนในแนวทางเดียวกันเพ่ือให้เทศบาลได้
เข้าไปบริหารจัดการพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพ่ีน้องประชาชนและเพ่ือให้
ตรงตามเป้าหมายและแผนงานของคณะผู้บริหาร  ผมเห็นด้วยกับการถอนสภาพแต่
ผมขอตั้งข้อสังเกตว่าเรามีความจำเป็นต้องขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ทุก
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แปลงหรือไม่  หากมีการดำเนินการใดๆต่อไปในพ้ืนที่ดังกล่าวทำไมเราไม่ขอยกเลิก
ไปกอ่นเพื่อง่ายและรวดเร็วกว่าปกติ  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม

นายจารุวัฒน์  บุญเพ่ิม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขออธิบายเพ่ิมเติมเรื่อง
การขอถอนสภาพที่ดินสาธารณะ  สาระสำคัญของการเพิกถอนหลักการคือที่
สาธารณะตรงนั้นประชาชนจะต้องเลิกใช้เราเคยเพิกถอนมาแล้ว 1 ที่ คือ กุดน้ำลัด
ที่เราก่อสร้างเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียเรายกเลิกท้ังกุดยางและเอามาทำเป็นบ่อบำบัดน้ำ
เสียทำเรียบร้อยได้รับเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง  เมื่อประชาชนเลิกใช้ร่วมกันเราจึงเอา
เข้าที่ประชุมประชาคม  เมื่อที่ประชุมประชาคมเห็นชอบก็เอาเข้าสภาและส่งต่อไป
ยังอำเภอที่มีอำนาจหน้าที่มากกว่าเราในการดูแลที่สาธารณะและไปที่สำนักงาน
ที่ดินเพ่ือดำเนินการแก้ไขทางทะเบียน  สำหรับสวนสาธารณะแก่งดอนกลางมีเนื้อที่ 
600 ไร่ ผมอยากเพิกถอนเหมือนกันแต่พ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชน
หนองบัวยังมาหาปลาและใช้ประโยชน์ผมจึงคิดว่าอาจจะเกิดการคัดค้านจึงยังไม่
ดำเนินการ  ส่วนสถานที่อ่ืนๆซึ่งเป็นที่สาธารณะหากประชาชนเลิกใช้สามารถที่จะ
เพิกถอนได้ในการประชุมครั้งหน้า  พ้ืนที่ตรงไหนที่ท่านสมาชิกเห็นว่าประชาชนเขา
เลิกใช้แล้วเราก็จะลงไปประชาคมให้ความเห็นชอบและนำมาเข้าสภาไปเรื่อยๆ  
ตอนนี้แก่งดอนกลางเป็นพ้ืนที่ใหญ่อาจจะมีปัญหากับชุมชนหนองบัวถ้าไม่ผ่านการ
ประชาคมอาจจะมีพ่ีน้องประชาชนคัดค้านก็จะเป็นปัญหาจึงไม่สามารถนำเข้าที่
ประชุมเพ่ือขอเพิกถอนได้  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านนพดล  แก้วพูล  ผมเข้าใจเหมือนกับ
ท่านและเข้าใจที่ผู้บริหารตอบ  และมานั่งคิดดูว่าเมื่อก่อนเราเคยสร้างเคยทำไว้แล้ว
มาขอเพิกถอนอะไรท่านนายกฯก็อธิบายให้ฟังแล้ว  คงเป็นบุญของพี่น้องประชาชน
ในเขตเทศบาลแล้วที่ทางเทศบาลและผู้บริหารจะไปสร้างโรงเรียนหรืออะไรก็ตาม
และประชาชนไม่เดือดร้อนเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนและบ้านเมือง  ผม
อยากให้ทำและยินดีสนับสนุน  แต่ก่อนกุดยางผมเคยไปไม่มีบ้านคนสักหลังแต่มา
ยุคสมัยนี้ความเจริญก็เข้าไปถึงผมสนับสนุนและอยากให้ทำได้เลยถ้าเป็นเรื่อง
การศึกษาหรือเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง  ประชาชนเขาก็ไม่ได้ขัดข้อง  ขนาดผม
ยกมือสนับสนุนให้กู้เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดยางสามัคคีก็มีประชาชนมาขอบคุณ 
ผมไม่ทราบว่าเขารู้ได้อย่างไร  ผมขอสนับสนุน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ ครับ 
นายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสุโรจน์  แสงโสภาพรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระที่ (5.3)  เรื่องญัตติให้ความเห็นว่า หากจะขอใช้
และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ  
(ท่ีดินสาธารณประโยชน์กุดยาง)  จะขัดข้องหรือได้รับความเดือดร้อนหรือไม่  ผม
ขอเรียนว่าผมไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าที่ดินสวนสาธารณะกุดยางสามัคคีไม่ใช่
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ที่ดินของทางเทศบาล  ผมจึงเข้าไปหาข้อมูลและพบว่าพ้ืนที่ตรงนี้เป็นที่ดินของรัฐผู้
มีอำนาจดูแลคือผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การดูแลในที่นี้หมายถึงการเข้าไปดูแลทำความสะอาดแต่เราไม่สามารถเข้าไปทำ
อะไรนอกเหนือกว่านั้นได้จึงเกิดญัตตินี้ขึ้นมาเพ่ือตรวจสอบว่าพ้ืนที่ตรงนี้เป็นที่ดิน
ของเทศบาลหรือยังที่จะไปก่อสร้างอาคารหรือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ิมเติม  ที่ผ่านมา
เทศบาลใช้งบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาพ้ืนที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการขุดลอก  
ทำถนน  สวนสาธารณะ  ทุกวันนี้ก็ยังดำเนินการอยู่แต่พอเราจะพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขยายให้ใหญ่ขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการของพ่ีน้องประชาชน
แต่ก็ทำไม่ถูกต้อง  เราจึงต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบและเพ่ือความคล่องตัวใน
การพัฒนาและเพ่ืออนาคตของลูกหลานในเทศบาลหากเราขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์แล้วน่าจะเข้าไปพัฒนาได้อย่างเต็มที่ผมขอสนับสนุน ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เมื่อสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว มีท่านสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเรียนเชิญครับ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกอภิปราย   
ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบในการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน      
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ  (ที่ดินสาธารณประโยชน์
กุดยาง)  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ  กรุณายกมือ  (สมาชิกเห็นชอบจำนวน 
17 ท่าน) 17 เสียง ไมเ่ห็นชอบ - ไม่มี – งดออกเสียง 1 เสียง    

 

ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  อื่นๆ 
นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืนๆ  มีท่านสมาชิกท่านใดมี

เรื่องจะเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ  เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านที่ปรึกษา
นายกเทศมตรี  ท่านสมศักดิ์  ร่มไทรทอง  อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ท่านคือปูชนียบุคคลอย่างแท้จริงเพราะท่านได้สร้างคุณงามความดีและ
คุณประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลให้กับบ้านเมืองตลอดมา  เป็นนักการเมือง  
นักปกครอง นักกฏหมายและนักพัฒนามาอย่างยาวนานจนวาระสุดท้ายอย่าง
สมเกียรติและสมศักดิ์ศรีของคนดีศรีกาฬสินธุ์ที่มีให้เห็นอย่างแท้จริง  ต่อไปเป็น
เรื่องอ่ืนๆที่พ่ีน้องประชาชนเขาฝากมา  เรื่องที่ 1. นำท่วมหลังตลาดกุดยางผมขอ
ฝากท่านประธานผ่านไปยังผอ.สำนักช่างให้ช่วยลงไปตรวจสอบด้วยเพราะเขื่อนสูง
กว่าพื้นบ้านน้ำไม่ไหลลงลำน้ำปาวและท่วมบ้านประชาชนขอให้ท่านเข้าไปดูแลด้วย  
2.  ผู้ติดเชื้อโควิดหลายท่านเขาฝากมาขอให้เทศบาลช่วยดูแลอย่างเต็มที่ด้วย  แต่
ก่อนท่านดูแลอย่างเต็มที่ตอนนี้มีคนยากจนอีกหลายคนเขาไม่ได้ทำงานก็ไม่มีเงินไม่
รู้จะอยู่กินอย่างไร  ต้องขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ไปช่วยดูแล
โดยใช้เงินส่วนตัวหรือรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเขาด้วยเพราะเขา
เดือดร้อนจริงๆ  และผมอยากเสนอแนวคิดของผมผ่านไปยังท่านผู้บริหาร ดังนี้  1.  
ผมอยากให้พัฒนาบ้านเมืองของเราให้เป็นเมืองสุขภาพ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
พ่ีน้องประชาชนได้ร่วมกันออกกำลังกาย  แนะนำประโยชน์ในการออกกำลังกาย  
เพราะเรามีสวนสาธารณะให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างมากมาย  เราทำ
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บ้านเมืองให้เจริญคงไม่ได้แต่เจริญด้านจิตใจและด้านสุขภาพประชาชนเขายอมรับ  
ท่านประธานก็ออกกำลังกาย  ผมก็ออกกำลังเหมือนกัน  หากเราเชิญชวนพ่ีน้อง
ประชาชนออกกำลังกายอายุเขาจะได้ยืนยาว  2.  เพ่ิมแสงสว่างเปลี่ยนหลอดไฟ
ใหม่  ผมเห็นหลอดไฟตรงศาลหลักเมืองทางไปบ้านผมหลอดไฟสว่างจริงๆ  
เทศบาลไปเปลี่ยนใช่หรือไม่  แต่ยังมีอีกหลายจุดที่ยังมืดอยู่เพราะผมตื่นมาตั้งแต่
เวลา 04.00 น. ก็ยังมืดอยู่  ถ้าเป็นไปได้อยากให้เปลี่ยนหลอดเก่าเป็นหลอดใหม่
ให้มีแสงสว่างมากขึ้น  3.  จัดทำห้องสมุดชุมชน  ผมเป็นประธานชุมชนสมัยแรก
ผมก็ทำเป็นความคิดของผม  หนังสือ สมุดเอามาจากไหน  ผมประชาสัมพันธ์ขอรับ
บริจาคก็มีพ่ีน้องประชาชนเอามาบริจาคจำนวนมาก  ชุมชนต่างๆเขามาศาลาทุก
ชุมชนและเทศบาลก็ไปสร้างชั้นวางให้ชุมชนและเอานิตยสาร สมุด หนังสือ  สิ่งที่
เป็นประโยชน์ไปวางชาวบ้านเขาก็มานั่งอ่าน  4.  จัดทำตู้ยาชุมชน  เรามี อสม. อยู่
แล้ว  เขามีเวลาว่างอยากให้จัดยาไปให้ อสม. ชาวบ้านคนไหนไม่สบายหรือ
เจ็บป่วยเล็กน้อยก็สามารถมารับยากับ อสม.  จะได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลและ
สะดวกสบายมากขึ้นเพราะประชาชนบางคนเขาก็ยากจนถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยก็ไม่
อยากไปโรงพยาบาล  5. เรื่องศาลากลางหลังเก่าผมก็เคยพูดมาหลายครั้ง  ผมไม่
อยากให้เอาไปทำที่จอดรถดูแล้วเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี  ผมอยากให้ทำน้ำพุสวยๆให้
ประชาชนไปถ่ายรูป  เอารั้วออกไปเลย  ท่านก็เคยไปประเทศมาเลเซียกับผมก็เห็น
น้ำพุ  เราเปิดตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 19.00 น. ก็ได้  ให้มีจุดเด่นบ้างใน
บ้านเมืองของเรา  เมืองร้อยเอ็ดเขายังมีหอโหวด  จังหวัดยโสธรก็มีพิพิธภัณฑ์พญา
คันคาก  ผมยินดีสนับสนุนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประชาชนอยากให้
ทำตามกำลังและงบประมาณของเราให้สมกับที่พ่ีน้องประชาชนไว้วางใจเทศบาลที่
มีพนักงานดีมีคุณภาพ  มีสมาชิกสภาที่เด่น  คอยดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนได้อย่าง
ดีเยี่ยมและมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการปกครองและพัฒนาได้อย่าง
ดีเด่นปราศจากการทุจริตอย่างแท้จริง  เพราะท่านได้รับรางวัลมากมาย เป็น
หลักฐานที่ชัดเจน  เช่น หอประชุมธรรมาภิบาล 10 กว่าปีที่ได้มาเป็นรางวัลของ
ทางเทศบาลอาจจะเป็นผู้บริหารชุดนี้แต่ผมเป็นสมาชิกและมีส่วนร่วม  สมัย 10 
กว่าปีที่แล้วเทศบาลคงไม่มีงบประมาณที่จะไปสร้างหอประชุมขนาดใหญ่แบบนี้  
ท่านทำดีเราก็ต้องชมเชย  สำหรับเรื่องเงินรางวัลที่ได้มามากมายผมอยากให้ท่าน
แบ่งมาเป็นโบนัสให้กับพนักงานบ้างเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน  เขาทำงาน
อย่างอดทนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทแรงกายแรงใจเพ่ือจะได้ให้งานออกมาดีมี
คุณภาพตามนโยบายของผู้บริหารอย่างแท้จริง  ขอให้ท่านนำไปพิจารณาด้วย  
ความยุติธรรม ความเป็นธรรม  และความเมตตาธรรม  การไม่เอารัดเอาเปรียบ
เพ่ือนร่วมโลกด้วยกันเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งนักดังคำกล่าวที่ว่า เทศบาลใดไร้รักสมัคร
สมาน จะบริหารสิ่งใดก็ไร้ผล   ถ้าเทศบาลย่อยยับอับจน  ประชาชนเขาจะสุขได้
อย่างไร  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านอ่ืนมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  ขอเชิญท่านสมศักดิ์  
เวียงวะลัยครับ 

นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสมศักดิ์  เวียงวะลัย สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  ผมได้รับเรื่องร้องทุกข์จากพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
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เรื่องถนนบางซอยในชุมชน  โคมไฟฟ้าส่องสว่างตามเสาไฟยังเข้าไปไม่ทั่วถึงอาจ
เกิดอันตรายต่อการสัญจรและทรัพย์สินของประชาชนได้   ผมจึงอยากฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดโคมไฟส่องสว่าง
ตามถนนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เช่น ถนนในหมู่บ้านปลัดฉลอง สงเปลือย 
และซอยต่างๆที่ไม่ได้กล่าวถึง  ให้มีความสว่างทั่วถึงทุกซอยเพ่ือการสัญจรที่สะดวก
และความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน หรือท่านติดขัดปัญหาอะไร 
สิ่งที่ดีอยู่แล้วผมขอสนับสนุน  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านชญาดล  ฆารเจริญครับ 
นายชญาดล  ฆารเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมือง

กาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายชญาดล  ฆารเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์  เรื่องการจัดเวทีประชาคมในพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทั้ง 38 ชุมชน 
เพ่ือให้ประชาชนเสนอความต้องการและปัญหาของชุมชนโดยการร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมตัดสินใจ  ร่วมรับประโยชน์ เกิดประโยชน์กับประชาชนในชุมชนและสามารถ
พัฒนาพ้ืนที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนนั้นเป็นโครงการที่ดี
และเกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนทั้ง 38 ชุมชน  ผมเชื่อว่าทุกพ้ืนที่ทั้ง 38 
ชุมชนก็มีปัญหาไม่ต่างจากชุมชนอ่ืนๆซึ่งรอการช่วยเหลือจากเทศบาล  ผมหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าปัญหาของพ่ีน้องประชาชนทั้ง 38 ชุมชน  จะได้รับความช่วยเหลือ 
เยียวยา  บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  จากทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์อย่างทั่วถึงในโอกาส
ต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนพดล  แก้วพูลครับ 
นายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กระผมนายนพดล  แก้วพูล  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระ
อ่ืนๆ ผมขอฝากปัญหาโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ฝนมาเร็วและตกหนักทำให้เกิดปัญหา
น้ำท่วมขังรอการระบายทุกวันนี้ถือว่าดีกว่าแต่ก่อนระบายได้เร็วขึ้น  เมื่อก่อนไหล
เข้าไปในบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก  ความจริงเมื่อเช้าผมได้
ฟังข่าวจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านใหม่  ท่านเป็นคนที่ประชาชนให้การ
ยอมรับอย่างท่วมท้น  ผมได้ฟังวิสัยทัศน์และนโยบายของท่านมีคนถามเรื่องการ
แก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำทำอย่างไร  จุดเริ่มต้นท่านบอกว่าถนนใหญ่เหมือน
เส้นเลือดใหญ่แต่ตรอก ซอก ซอยเป็นเส้นเลือดฝอย  ถ้าอยากให้ประชาชนหรือพ่ี
น้องในเขตเทศบาลเราลดความเหลื่อมล้ำ มีความเท่าเทียมและความเสมอภาคให้
เราเข้าไปดูในตรอก ซอก ซอย นี่คือแนวคิดของท่านที่ผมได้ฟังเมื่อเช้า  และท่านยัง
บอกว่าการมีความคิดเห็นต่างไม่เป็นไรแต่เราอย่าทะเลาะกัน  ความจริงแล้ว
บางครั้งคณะผู้บริหารและผมอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่เราไม่ได้ทะเลาะกัน  ทุกคน
ที่เข้ามาทำงานอาสาเข้ามาแม้แต่ ผอ.ทุกสำนัก/กองฝ่าย เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่อยู่แล้ว  เราก็มาร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีทุกคนเข้ามาเพราะอยากอาสาเข้ามา
พัฒนาบ้านเมืองอย่างที่ท่านสิทธิภรณ์ ตุงคะเตชะเคยกล่าวไว้   เพราะหลายสิ่ง
หลายอย่างที่นำมาพูดในวันนี้กว่าจะได้มาคุยกันก็มีเรื่องร้องเรียนจากพ่ีน้อง
ประชาชน  เราเอามพูดถืออย่าถือว่าเรามาตำหนิท่าน  ไม่ใช่ครับ  อันไหนมี
ความสำคัญเร่งด่วนก็ให้ไปแก้ไข  อันไหนที่ใช้งบประมาณจำนวนมากชะลอไปก่อน
ได้เราก็พูดไปพ่ีน้องประชาชนจะได้รับทราบและเข้าใจ  เรื่องที่ผมอยากฝากเรื่อง



                                                - 23 - 
 

แรกคือเรื่องน้ำ  ตอนนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปทำที่กั้นตลิ่ง
ริมลำน้ำปาวทำฟุตบาทหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขต 1 แถวกุดยาง วัดใต้ ซอยน้ำทิพย์  
ท่านไปทำแล้วก็ทำสูง  ตรงที่ระบายน้ำออกไปทางน้ำปาวเล็กพ่ีน้องประชาชนเขาก็
ร้องเรียนพอสมควรท่านนายกฯก็คงทราบแล้วแต่เป็นปัญหาเพราะเป็นการก่อสร้าง
ของกรมโยธาธิการฯ  ความจริงแล้วผมอยากให้สำนักช่างเข้าไปดูแลด้วยในบางครั้ง  
เวลาน้ำมาก็อยากให้ระบายลงลำน้ำปาวให้เร็วกว่านี้ตอนนี้กว่าจะลงก็ ไปท่วม
บ้านเรือนประชาชนทำให้เกิดความเดือดร้อน  ฝากท่านผู้บริหารและผอ.สำนักช่าง
ช่วยพิจารณาด้วย 2. เรื่องรถดูดโคลน  เทศบาลเราซื้อมาใช้งบประมาณจำนวน
มากพอสมควร เราซื้อมาสมัยท่านนายกฯภิญโญ รัตนศาสตร์  ซอก ซอย บางจุด
หรือถนนบางแห่งความจริงแล้วไม่ถึงกับแข็งเหมืองท่านสิทธิภรณ์กล่าว  สามารถ
ดูดได้อยู่ฝากด้วยว่าตรงไหนที่ทำได้ก็อยากให้ทำส่วนตรงไหนที่ เราทำไม่ได้  
โดยเฉพาะชุมชนหนองลิ้นจี่มีโอกาสก็อยากให้ตั้งงบประมาณทำท่อใหม่   ไม่ใช่
เฉพาะหนองลิ้นจี่แต่อยากให้ทำทั่วเทศบาลทุกเขต  ปัญหาน้ำท่วมมีปัญหาทุกที่
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเวลาฝนตกน้ำก็ท่วมเพราะทุกวันนี้การก่อสร้างพ่ีน้อง
ประชาชนเหมือนกับเรามีบ้านปูกระเบื้องอย่างดีเวลานอนก็ต้องไปซื้อเตียง ตู้ ฯลฯ  
แต่ก็เป็นสัจธรรมของมนุษย์  ผมขอฝากเรื่องรถดูดโคลนด้วยถ้าท่านไหนพอจะไป
ทำได้เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนก็อยากให้ดำเนินการ  3. 
เรื่องขยะมูลฝอย  ความจริงแล้วถนนบางสายเป็นถนนปลอดถังขยะ  ประชาชน
บางพ้ืนที่ตอนเย็นก็เอาขยะใส่ถุงดำมาวางไว้ตอนเช้าเวลารถขยะไปเก็บสุนัขก็ไป 
คุ้ยเขี่ยเอาอาหารออกมาเป็นปัญหาเวลาฝนตกก็เกิดน้ำเน่าเสีย  ผมอยากฝากตรงนี้
และเข้าใจว่าบุคลากรเราอาจไม่เพียงพอ  ส่วนเรื่องรถก็อาจจะพอแต่ประชาชนเรา
ไม่ได้นัดหมายเวลาบางครั้งเรานัดไว้เขาว่างตอนไหนเขาก็เอาออกมาสุนัขผ่านไปก็
ไปกัดฝนตกมาก็ชะล้างไปฝากให้ท่านช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย  เรื่องสุดท้ายคือเรื่องการ
ประกอบอุตสาหกรรมของร้านบางร้าน  เช่น  ร้านประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำ
เหล็ก อ็อคเหล็ก  เชื่อมเหล็ก บางแห่งเป็นปัญหามลภาวะทางเสียงมลภาวะทาง
อากาศ  บางแห่งก็ทำโรงงาน เช่น โรงงานขนมจีน  น้ำเสียเขาบำบัดอยู่แต่เวลา
ปล่อยลงมาก็ส่งกลิ่นเหม็น  ฝากผอ.ส่วนสมชายตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย เราไม่ได้
ขัดขวางแต่อยากให้พ่ีน้องประชาชนสร้างโอกาส สร้างรายได้ โดยเฉพาะสภาวะ
เศรษฐกิจข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างราคาสูงขึ้นตอนแรกเรามาเจอสถานการณ์โควิด
ก็หนักพอแล้วและยังมาเจอสงครามรัสเซียกับยูเครนน้ำมันก็ราคาสูงขึ้น  ผมไม่ได้
ว่าเขาแต่เป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนรายได้เราเท่าเดิมแต่รายจ่าย
เพ่ิมขึ้น  สิ่งไหนที่พอจะช่วยได้เพ่ือเป็นการลดปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนขอฝาก
ท่านนายกฯให้ช่วยพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจด้วย  เรื่องสุดท้าย เรื่องตลาดสด
เมื่อก่อนมีที่วางขายของเยอะแต่แม่ค้าพ่อค้าไปขายบ้าง  และก็มีแท่นที่ว่างเยอะผม
ไม่ทราบว่าเขาได้เช่าเราหรือไม่ หรือเขาเช่าแต่เขาไม่ไปขายหรือเขาไม่ได้เช่าแล้วเรา
ปล่อยไว้โดยไม่เกิดรายได้อะไรหรือไม่ อย่างไร และเห็นว่าเราจะไปทำเป็นตลาด 5 
ดาว ตอนนี้ผมยังไม่เห็นท่านดำเนินการเลย ขอบคุณครับ  

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านจำลอง  ใจไหวครับ 
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นายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายจำลอง  ใจไหว  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ในระเบียบวาระ
อ่ืนๆ ผมขอฝาก 1 เรื่อง  มีพ่ีน้องประชาชนฝากถามมาว่าพ้ืนที่ถนนด้านหน้า
ห้างสรรพสินค้ากาฬสินธุ์พลาซ่าหลังเก่า ไม่ทราบว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของใคร  ในบางครั้งเวลาฝนตกจะมีน้ำท่วมขัง  การสัญจรไปมาน้ำกระจัดกระจาย
ผมขอฝากใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องไปตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วย  ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ ครับ 
นายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

เมืองกาฬสินธุ์ทุกท่าน  กระผมนายสิทธิภรณ์  ตุงคะเตชะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์  ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องท่อระบายน้ำตันที่ชุมชนหนองลิ้นจี่  ผมอยาก
ฝากท่านประธานผ่านไปยังผอ.สำนักสาธารณสุขฯ ช่วยไปดูแลและให้คำตอบผมใน
การประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไปว่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่  ผมว่าคงแก้ไขไม่ได้
นอกจากจะรื้อท่อ  ถ้าทำตามที่ท่านนพดลกล่าวโดยให้เอารถไปดูดผมว่าทำไม่ได้  
ถ้าเอารถดูดได้ผมก็ทำไปแล้วแต่ท่อดังกล่าวตันเหมือนปูนซีเมนต์ต้องรื้อถนนออก
และใส่ท่อใหม่ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและสุดท้ายขอเพ่ิมเติมอีก 1 เรื่อง
ผมขอฝากไปถึงท่านนายกฯ เรื่องที่หน่วยงานต่างๆเขาเสนอสิ่งดีๆและมีประโยชน์
ต่อบ้านเมือง เช่น เขาจะทำหลอดไฟฟ้าผมคิดว่าท่านนายกฉลาดน่าจะรับไว้
พิจารณาและผมยินดีสนับสนุน หากเขาจะคอรัปชั่นก็เรื่องของเขาแต่เทศบาลเราได้
ประโยชน์ เราไม่ได้ใช้งบประมาณของเราเขาเสนอมาเราก็ควรจะรับไว้มีปัญหาก็
เรื่องของเขาแต่เทศบาลไม่ได้รับผิดชอบอะไรเอามาติดตั้งตรงถนนกาฬสินธุ์ เขาจะ
ทำสวยๆให้ผมว่าให้เอามาเลย เช่น ถนนหน้าเทศบาลผมก็ยังคิดว่าเป็นงบประมาณ
ของเทศบาลแต่ความจริงแล้วเป็นงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนที่ดำเนินการให้
งบประมาณ 100 กว่าล้านบาท ถ้าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและพ่ีน้อง
ประชาชนให้รับไว้เลย ยกตัวอย่างเช่น เขื่อนป้องกันตลิ่งพังชาวบ้าน 80% เขาก็คิด
ว่าเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ เขาไม่รู้ว่ากรมโยธาธิการเป็นผู้ดำเนินการ  หากมีการ
ก่อสร้างอะไรก็ตามที่เขามาทำในเขตเทศบาลเขาก็บอกว่าท่านนายกฯและสท.ชุดนี้
เป็นผู้บริหารประชาชนก็ได้ประโยชน์ด้วย ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล  มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี  ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 

นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม
นายจารุวัฒน์ บุญเพ่ิม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์  ขออนุญาตท่านประธานสภา
ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเทศบาลต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำกับเทศบาลในการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา
เทศบาลให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  ทุกเรื่องที่ท่านแนะนำมามีผู้อำนวยการทุกสำนัก/
กองฝ่ายมาบันทึกและรับไปแล้วในส่วนที่จะแก้ไขตามบทบาทหน้าที่ของเทศบาล
เท่าที่ทำได้แต่ก็มีหลายเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น พ้ืนที่หน้าศาลากลางหลังเก่า
ไม่ใช่พ้ืนที่ของเรา  เราเข้าไปทำไม่ได้จะใช้งบประมาณก็ไม่ได้หรือการนำเงินรางวัล
มาเป็ น เงิน โบนัส ให้ กับพนั กงานก็มี ระเบี ยบห้ ามไม่ ให้ ดำเนิ นการเรื่องนี้       
เพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ทำได้เราก็จะรับและดำเนินการให้และขอเรียนเพ่ิมเติมว่า 
ตอนนี้ทางเทศบาลได้ทำเรื่องขอประสานงานและขอรับงบประมาณมาพัฒนาใน
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เขตเทศบาล  ทำไมเราต้องขอจากส่วนราชการอ่ืนนั่นเป็นเพราะว่าทางรัฐบาลไม่
กระจายอำนาจและอุดหนุนเงินให้กับท้องถิ่นแต่ท่านเอางบประมาณไปให้ราชการ
ส่วนภูมิภาค เมื่อช่องทางการพัฒนาประเทศจัดสรรงบประมาณไปส่วนภูมิภาคหาก
ท้องถิ่นมีปัญหาเราก็ต้องไปของบประมาณจากส่วนภูมิภาคและหากถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์เขาจึงจะรับและดำเนินการให้  ตอนนี้เท่าที่เราประสานไปก็ได้รับ
งบประมาณ เช่น อย่างที่ท่านสมาชิกผู้ส่งเกียรติได้พูดถึงคือเขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำ
น้ำปาวเขาให้งบประมาณมาเรื่อยๆ ไปจนถึง 40-50 ล้านบาท  หากรอเงินของ
ท้องถิ่นก็คงจะดำเนินการไม่ได้ หากเราไม่ขอไปเขาก็ไม่ให้งบประมาณมา  และหาก
ให้มาแล้วเกิดปัญหาในการทำงานปีหน้าเขาก็คงจะไม่ช่วยเหลือเราอีก เพราะฉะนั้น
ก็ต้องช่วยกันประคับประคองเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาให้เขาทำให้ได้ตลอดรอดฝั่ง
ตลอดระยะทาง 4 - 5 กิโลเมตรตลอดลำน้ำปาว  ตอนนี้กรมโยธาธิการฯกำลังทำ
การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ ถ้าโครงการเสร็จ
เมื่อไหร่ก็คิดว่าจะช่วยระบายน้ำได้เร็วขึ้นและน้ำท่วมขังรอการระบายก็จะน้อยลง
ตอนนี้เหลืออีกประมาณ 2 โครงการ ยังไม่ได้เริ่มและหมดระยะเวลาในการก่อสร้าง
แต่ในยุคปัจจุบันเป็นยุคโควิดทางรัฐบาลกำหนดระเบียบออกมาว่าหากว่างานผู้
รับจ้างไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จซึ่งปกติจะต้องเสียค่าปรับก็ให้มีค่าปรับเป็นศูนย์
ในช่วงโควิดเมื่อค่าปรับเป็นศูนย์การรีบเร่งหรือกระตือรือร้นในการดำเนินการต่อก็
จะล่าช้าเป็นเรื่องระเบียบส่วนกลางที่เขากำหนดมา งบประมาณ 228 ล้านบาท  
ที่เทศบาลกระจายไปหากดำเนินการแล้วเสร็จก็คิดว่าจะระบายน้ำได้เร็วขึ้นและอีก
เรื่องหนึ่งการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเราพยายามที่จะพัฒนาก็ไม่สามารถดำเนินการ
ได้แต่เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประสงค์มาเราก็ตกลงและอนุญาตให้ทำถนน       
ถีนานนท์เขากำลังดำเนินการอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ  หากเสร็จแล้วการจราจรก็จะดีขึ้น 
การคืนผิวจราจรและการขีดสี ตีเส้น ก็จะมาทำให้อีกเหมือนเดิม และตอนนี้
เทศบาลเราขอประสานไปที่กรมโยธาธิการในส่วนของสวนสาธารณะหน้าเรือนจำ
เราจะทำเป็นแลนด์มาร์คเขาออกแบบมาแล้วและจะมีการเอาแบบและนำมาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประชาคมครั้งสุดท้ายหากผ่านการประชุมประชาคม    
ปีหน้าก็คงคิดว่าจะได้รับงบประมาณต่อเนื่องไปเรื่อยๆและจะเป็นแลนด์มาร์คแห่ง
ใหม่ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ส่วนบริเวณทุ่งสระตอนนี้ได้รับงบประมาณมาแล้ว 
200 กว่าล้านบาท เพ่ือที่จะพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งพ้ืนที่ตรงนี้เป็นที่เช่า
ของวัดหอไตรปิฏการาม ผมก็ไม่กล้าที่จะเอางบประมาณของเทศบาลไปลงเพราะ
เป็นที่เช่าแต่ถ้าเราของบประมาณจากส่วนราชการอ่ืนได้ก็จะขอให้เขามาทำให้
ตอนนี้ขอไปแล้วและได้งบประมาณมากำลังหาผู้รับจ้างและผู้จัดจ้างอยู่ ในส่วน 
พุทธมณฑลก็ของบประมาณจากงบ กบจ. และกลุ่มจังหวัดคาดว่าจะได้ดำเนินการ
ต่อเนื่องผมขอเรียนความก้าวหน้าของการเตรียมโครงการในการพัฒนาและ
อยากจะนำเรียนให้ทราบว่าตอนนี้ เทศบาลเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายและยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านจำลอง ใจไหว ขออนุญาตเอ่ยนาม  ที่ท่าน
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องหน้าห้างสรรพสินค้าพลาซ่าหลังเก่าถ้าจำเป็นผิดท่านไปดู 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ท่านเคยอนุมัติ
เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2564  เราจะแก้ไขปัญหาโดยทำแอสฟัลติครอบบริเวณ 
ห้างสรรพสินค้าพลาซ่าหลังเก่า ตอนนี้รอการจัดสรรงบประมาณหากเรามี



                                                - 26 - 
 

งบประมาณและมีผู้รับจ้างก็สามารถดำเนินการได้เลย ที่ว่ามีปัญหาเรื่องรายจ่ายก็
คือทางรัฐบาลไม่ให้เทศบาลจัดเก็บภาษีซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่
ทางรัฐบาลออกกฎหมายให้จัดเก็บภาษีด้วยตนเองและเอารายได้จากภาษีมาพัฒนา
ท้องถิ่นหากได้ภาษีไม่เพียงพอรัฐบาลก็จะอุดหนุนตามระเบียบของคณะกรรมการ
กระจายอำนาจซึ่งอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เนื่องจากปัญหาของ
โควิดจึงทำให้รัฐบาลออกคำสั่งไม่ให้เทศบาลจัดเก็บรายได้ที่เราจัดเก็บเองนั่นก็คือ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่าภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ 
ท่านไม่ให้เราเก็บมา 2 ปีคือปี 2563 และ 2564 ให้เราเก็บเพียง 10% เคยได้
ประมาณ 22 ล้านบาทก็ได้แค่ 2 ล้านบาทมาพัฒนา เงินที่ไม่ให้เราจัดเก็บเราก็ไม่
จัดเก็บแต่เงินที่เราคาดหวังว่าเราจะได้ตามที่ประมาณการไว้ เราก็ไม่ได้เมื่อเราไม่ได้
ก็แก้ไขปัญหาโดยใช้เงินสะสมในการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ปี 2563 - 2564  
พอถึงปี 2565 เราก็ทำงบประมาณต่ำกว่าที่ผ่านมาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้
ทราบว่าตัดประมาณ 40-50 ล้านบาท นั่นเป็นเพราะเราได้รับงบประมาณโดยตรง
จากสำนักงบประมาณและเราคิดว่าที่เราประมาณการต่ำลงก็คิดว่าน่าจะได้รับเงิน
ชดเชยจากรัฐบาลที่รัฐบาลไม่ให้เราจัดเก็บภาษี 2 ปีแต่เมื่อปี 2565 รัฐบาลน่าจะ
ชดเชยให้และรัฐบาลก็รับปากว่าจะหาเงินมาชดเชยให้กับท้องถิ่น และอนุญาตให้
ท้องถิ่นจัดเก็บ 100 % คือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปรากฏว่าเทศบาลเรา
ดำเนินการจัดเก็บแต่เราจัดเก็บได้ประมาณ 20% เท่านั้นเพราะเป็นภาษีใหม่และพ่ี
น้องประชาชนซึ่งไม่เคยเสียภาษีหรือไม่เคยเสียภาษีจำนวนมากขึ้นแต่ก่อนภาษี
โรงเรือนเมื่อพ่ีน้องประชาชนมีรายได้จากการเอาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าก็จะมา
จัดสรรภาษีและแบ่งเป็นภาษีโรงเรือนจ่ายให้กับเทศบาลนั่นคือเป็นการจัดสรรภาษี
ในระบบว่าชาวบ้านมีรายได้และแบ่งรายได้นั้นมาเสียภาษีแต่ปัจจุบันกฎหมายแก้
ใหม่เป็นกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ได้คิดตามรายได้ที่ชาวบ้านเอาทรัพย์สิน
ไปหารายได้แต่คิดว่าชาวบ้านมีทรัพย์สินราคาเท่าไหร่และคิดเปอร์เซ็นต์จาก
ทรัพย์สินของชาวบ้าน ดังนั้น หากใครมีที่ดินเยอะมีสิ่งปลูกสร้างเยอะราคาสูงก็จะมี
อัตราในการคำนวณภาษีสูงขึ้นชาวบ้านซึ่งไม่เคยจ่ายและมาเจอยอดภาษีสูงก็ไม่
อยากจ่ายหากเข้าใจและยอมรับที่จะจ่ายก็ไม่ขอจ่ายเป็นเงินสดและขอผ่อนชำระ
ดังนั้น ตอนนี้รายได้ที่เราจัดเก็บเองซึ่งเราคิดว่าเป็นรายได้ที่จะเอามาพัฒนาท้องถิ่น 
ตามที่เราประมาณการรายรับไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณก็ไม่มียอดเงินหรือยอด
รายได้ที่ไม่เข้าตามเป้าที่กำหนดไว้และเงินที่รัฐจะจัดสรรให้โดยชดเชยเงินภาษี 2 ปี
ที่ ไม่ ให้ เราจัดเก็บรัฐบาลก็มาเจอปัญหาโควิดและปัญหาน้ำมันแพงเอาเงิน
งบประมาณส่วนกลางของรัฐบาลไปอุดหนุนเกี่ยวกับเรื่องกองทุนน้ำมันเพราะฉะนั้น
ก็จะมีอีกปัญหาอีกว่าเราไม่น่าจะได้รับงบประมาณ เมื่อไม่มีงบประมาณเราก็มี
ความจำเป็นที่จะขอใช้เงินสะสม  ตามระเบียบเราก็ต้องเอาเข้าสภาก็คิดว่าในการ
เปิดสมัยประชุมครั้งหน้าหรือหากมีความจำเป็นเร่งด่วนอาจจะขออนุญาตท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับ เรื่องการจ่าย
ขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมเพ่ือนำมาใช้จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าใช้จ่ายอ่ืนของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เราพยายามทำให้เต็มที่แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและ
การบริหารงานของรัฐบาลประสบกับปัญหาโควิดและสงครามยูเครนทำให้น้ำมันมี
ราคาสูงขึ้นและส่งผลกระทบกับส่วนท้องถิ่น  ส่วนเรื่องการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นเรื่อง
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ใหม่และพ่ีน้องประชาชนยังไม่เต็มใจจ่ายภาษีแต่ก่อนคิดภาษีจากรายได้ของ
ชาวบ้าน เมื่อชาวบ้านมีรายได้เขาก็แบ่งให้แต่ตอนนี้ชาวบ้านเขาไม่มีรายได้และ
รัฐบาลให้เราจัดเก็บก็เกิดความไม่เต็มใจที่จะจ่าย  ต้องเรียนต่อที่ประชุมและ
ขอขอบคุณทางสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา 
คณะผู้บริหารและผอ.ทุกสำนัก/กองฝ่ายก็จะทำงานอย่างเต็มที่ตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองที่ได้รับมอบหมายและตามงบประมาณที่มีอยู่เราจะพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์
ไปพร้อมๆกัน ขอบคุณครับ 

นายโฆษิต  ธีรกุล  ประธานสภาเทศบาล สำหรับการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  กระผมได้ดำเนินการประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 จนครบทุกระเบียบ
วาระแล้ว  ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน   
การงาน  เลขานุการสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่สภาเทศบาล  ผู้บริหารโรงเรียน
ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลที่รับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ทุกท่านและที่รับ
ฟังผ่านทางเสียงตามสาย  ที่ได้ทำให้การประชุมในวันนี้เป็นที่เรียบร้อย  ผมขอปิด
การประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  
 

   

(ลงชื่อ)             ผู้ถอดเทปรายงานการประชุม 
              (นางสาวธัญญารัตน์  บุญวิทยาธร) 
                  พนักงานจ้าง 

 
(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

                  (นางสาวปริยาภรณ์    ศิริพานิช) 
          นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 
(ลงชื่อ)              ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

                    (นางสาวจันทร์ตรี   กอสัตย์) 
                             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
(ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                     (นายพงษ์ธร   โพธิแท่น)   
                    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   
 

(ลงชื่อ)                      เลขานุการสภาเทศบาล 
                               (นายอภิวัฒน์  ปะกิทัง)   
                        รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
           ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
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คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เมื่อวันที่          เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2565   
รับรองถูกต้อง  

 
(ลงชื่อ)     

       (นายกฤษฎา  เวียงวะลัย) 
       ประธานกรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

    (นายณัฐณรงค์  สนศรี) 
   กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

     (นายลิขิตร  จงสมชัย) 
     กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นายสมศักดิ์  เวียงวะลัย) 
       กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)     

       (นางสาวจำลอง  ภูเต้านาค) 
       กรรมการและเลขานุการ 

 

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  มีมติรับรอง  เมื่อวันที่           เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 
 

    
(ลงชื่อ)     

  (นายโฆษิต  ธีรกุล)   
                    ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 


